

THÁI BÌNH TÍCH CỰC, CHỦ ĐỘNG...

(Tiếp theo trang 1)

Toàn tỉnh có 433 trường hợp F1 và 3.746 trường hợp F2 đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Liên quan đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều về từ ngày 22/4 và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương về từ ngày 14/4, toàn tỉnh đã rà soát được 1.819 trường hợp.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đang cách ly, điều trị, theo dõi sức khỏe 19 bệnh nhân nhiễm Covid-19 và 10 trường hợp nghi nhiễm. Các cơ sở y tế khác đang cách ly, theo dõi sức khỏe 151 trường hợp.

Tổng số người được cách ly, theo dõi sức khỏe tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, của huyện là 421 người.

Tổng số người được tiêm chủng Covid-19 đợt 1 đến hết ngày 16/5 là 13.628 trường hợp, đạt 100% kế hoạch.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 3.021 mẫu bệnh phẩm, tất cả đều cho kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

* Chia sẻ khó khăn với lực lượng tuyến đầu chống dịch, chung tay cùng cấp ủy, chính quyền tỉnh và các tầng lớp nhân dân quyết tâm đẩy lùi dịch Covid-19, Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Công ty TNHH Tập đoàn Environ Star (khu công nghiệp Cầu Ngàn, Quỳnh Phụ) vừa tổ chức trao tặng 1.000 bộ quần áo bảo hộ y tế cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Đây là sản phẩm do Công ty Environ Star sản xuất, có chất lượng cao, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu vào thị trường Mỹ.

* Ủy ban MTTQ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Trung tâm Cấp cứu 115, Trung tâm Y

tế thành phố tiếp nhận nhiều quà tặng và vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 do Hội lan var quê lúa trao tặng.

Hội lan var quê lúa trao tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh 1 khu sàng lọc bệnh nhân Covid-19 trị giá 360 triệu đồng và 1 xe điện vận chuyển bệnh nhân Covid-19 trị giá 180 triệu đồng; trao tặng Trung tâm Cấp cứu 115 200 bộ quần áo bảo hộ, 5.000 khẩu trang y tế, 20 lọ sát khuẩn; trao tặng trạm y tế 19 phường, xã trên địa bàn thành phố Thái Bình 47.500 khẩu trang y tế, 95 lọ sát khuẩn và 38 máy đo thân nhiệt.

* Hội Chữ thập đỏ tỉnh vừa tổ chức nhận đạo lưu động tại các thôn đang thực hiện cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19.

Bằng hình thức đổi phiếu nhận hàng miễn phí, 215 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các thôn đang thực hiện cách ly, phong tỏa thuộc các xã: Hồng Dũng (Thái Thụy), Tam Quang (Vũ Thư), An Thái (Quỳnh Phụ), Bình Minh (Kiến Xương) đã được nhận 215 suất quà gồm các mặt hàng thiết yếu, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng. Toàn bộ nguồn kinh phí do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tài trợ và được trích từ quỹ nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Để bảo đảm an toàn trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Hội Chữ thập đỏ tỉnh bố trí các gian hàng tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19 của từng thôn và yêu cầu người dân đến nhận hàng phải đo thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay và giữ khoảng cách an toàn. Đây



Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh và Công ty TNHH Tập đoàn Environ Star trao 1.000 bộ bảo hộ y tế cho đại diện CDC Thái Bình.

là hoạt động hưởng ứng tháng nhân đạo năm 2021 nhằm hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại các thôn đang thực hiện cách ly, phong tỏa do dịch Covid-19.

Nhân dịp này, Hội Chữ thập đỏ tỉnh hỗ trợ nước uống và dụng dịch sát khuẩn cho các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các thôn đang thực hiện cách ly, phong tỏa.

* Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư và Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng đến thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và người đang thực hiện cách ly tại cơ sở cách ly tập trung của huyện.

Tại cơ sở cách ly tập trung của huyện, lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư và Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng trao cho đại diện cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế 56 suất quà, mỗi suất trị giá trên 300.000 đồng bao gồm tiền mặt và quà. Trong đó, 47 suất quà dành cho người đang cách ly và 9 suất quà dành cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tại đây. Toàn bộ kinh phí do Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng ủng hộ nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế và người thực hiện cách ly tập trung vượt qua khó khăn, chấp hành nghiêm túc việc cách ly, góp phần phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng cũng đã trao tặng 10 triệu đồng giúp đỡ gia đình ông Phạm Văn Tường, 83 tuổi, thôn Ô Mễ 3, xã Tân Phong (Vũ Thư) là hộ nghèo, neo người, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

* Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Đông Hưng vừa tiếp nhận ủng

hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và Thương mại Tiên Phong (cụm công nghiệp Đồng Cáp).

Thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất kinh doanh và Thương mại Tiên Phong gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh việc tìm các giải pháp để ổn định sản xuất, bảo đảm việc làm cho cán bộ, công nhân, người lao động, Công ty đã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. Với mong muốn chung tay cùng các cấp, các ngành ngăn chặn, đẩy lùi dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, Công ty đã trích quỹ phúc lợi mua 100.000 khẩu trang kháng khuẩn tặng Ban Chỉ đạo huyện phục vụ công tác phòng, chống dịch.

* Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên làm kính chắn giọt bắn hỗ trợ các bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Ngày 13/5, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã trực tiếp trao tặng hơn 500 kính chắn giọt bắn cùng nhiều vật tư y tế cho các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh (Kiến Xương) và lực lượng làm nhiệm vụ cấp cứu công dân gần chốt điện tử của công an các huyện Thái Thụy, Quỳnh Phụ và Tiên Hải. Trước đó, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đã tăng cường 50 đoàn viên trực tiếp về công an các xã, thị trấn để phối hợp thực hiện nhiệm vụ làm sạch dữ liệu thông tin dân cư và tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 cho người dân.

* Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, phụ nữ và người dân về phòng, chống dịch Covid-19, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ủng hộ công tác phòng, chống dịch.

Các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, người dân, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh ủng hộ hơn 38 triệu đồng, 157.500 khẩu trang y tế, 100kg gạo, 500 chai nước sát khuẩn; 500 suất xôi, 25 thùng nước khoáng và các nhu yếu phẩm khác cho công tác phòng, chống dịch tại các địa phương, cán bộ, các y bác sĩ, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

* Chùa Khánh Sơn, xã Quỳnh Giao phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Quỳnh Phụ, Chi nhánh Bắc Thái Bình cùng một số Phật tử hảo tâm vừa tổ chức trao quà ủng hộ xã An Thái phong, chống dịch Covid-19.

Các suất quà gồm nhu yếu phẩm như mì tôm, sữa, nước uống đóng chai... cùng số tiền quyên góp 7,7 triệu đồng đã được trao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã An Thái, 5 chốt kiểm soát dịch bệnh và một số gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong thôn Thái Thanh đang bị cách ly do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

* Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Công an huyện Đông Hưng đã triển khai cấp bách các biện pháp phòng, chống dịch như: thành lập các tổ tăng cường tuần tra, kiểm tra, tuyên truyền, vận động người dân, các cơ sở kinh doanh các mặt hàng không cấp thiết thực hiện nghiêm các quy định của tỉnh về phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Từ ngày 6/5/2021 đến nay, Công an huyện đã xử phạt 89 trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. Trong đó có 4 chủ cơ sở không tạm dừng kinh doanh dịch vụ, không thực hiện quy định tạm đình chỉ hoạt động dịch vụ ăn uống công cộng theo quy định phòng, chống dịch; 85 trường hợp không đeo khẩu trang, không chấp hành quy định về giãn cách xã hội. Tổng số tiền phạt là 190 triệu đồng.

- Thực hiện các biện pháp cô lập, giới hạn phạm vi, đối tượng và mức độ tác động; thực hiện khẩn cấp các biện pháp bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, sinh vật và môi trường;

- Thu hồi, xử lý, loại bỏ chất ô nhiễm hoặc nguyên nhân gây ô nhiễm;

- Thông báo, cung cấp thông tin về sự cố môi trường cho cộng đồng để phòng, tránh các tác động xấu từ sự cố môi trường.

Câu 7. Đề nghị cho biết khi xảy ra sự cố môi trường thì cơ quan nào có trách nhiệm chỉ đạo ứng phó và trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định như thế nào?

Trả lời:
Trách nhiệm ứng phó sự cố môi trường được quy định tại khoản 4, Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020:

- Xác định nguyên nhân sự cố môi trường; loại, số lượng, khối lượng chất ô nhiễm bị phát tán, thải ra môi trường;

- Đánh giá sơ bộ về phạm vi, đối tượng và mức độ tác động đối với môi trường đất, nước, không khí, con người và sinh vật;

tim kiếm cứu nạn cấp huyện để phối hợp ứng phó;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp huyện xảy ra trên địa bàn;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp tỉnh chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp tỉnh xảy ra trên địa bàn;

- Chủ tịch Ủy ban quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn chỉ đạo ứng phó sự cố, huy động lực lượng, thiết bị, phương tiện ứng phó sự cố, chỉ định người chỉ huy và người phát ngôn về sự cố môi trường cấp quốc gia.

(còn nữa)

LÊ THUY
(Sở Tư pháp)



Lãnh đạo UBND huyện Vũ Thư và Công ty Cổ phần Quốc tế Bảo Hưng trao quà cho đại diện cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế tại cơ sở cách ly tập trung của huyện.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp về Luật Bảo vệ môi trường

(Tiếp theo Báo Thái Bình số 8212 ra ngày 10/5/2021)

Câu 5. Đề nghị cho biết việc ứng phó sự cố môi trường gồm các giai đoạn nào? Việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường được quy định như thế nào?

Trả lời:

* Ứng phó sự cố môi trường gồm 3 giai đoạn sau:

- Chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường;

- Tổ chức ứng phó sự cố môi trường;

- Phục hồi môi trường sau sự cố môi trường.

* Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố môi trường được thực hiện như sau:

- Diễn tập ứng phó sự cố môi trường cấp cơ sở được thực hiện ít nhất 2 năm một lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

- Diễn tập ứng phó sự cố môi trường cấp huyện, cấp tỉnh, cấp quốc gia được thực hiện theo kế hoạch ứng phó sự cố môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

- Diễn tập ứng phó sự cố môi trường phải có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức, lực lượng có liên quan, đại diện đầu mối liên lạc của cộng đồng dân cư, các cơ sở xung quanh có khả năng bị ảnh hưởng do sự cố gây ra.

Câu 6. Đề nghị cho biết ứng phó sự cố môi trường bao gồm những nội dung chủ yếu gì?

Trả lời:
Ứng phó sự cố môi trường bao gồm các nội dung chủ yếu sau (khoản 3, Điều 125 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020):

- Xác định nguyên nhân sự cố môi trường; loại, số lượng, khối lượng chất ô nhiễm bị phát tán, thải ra môi trường;

- Đánh giá sơ bộ về phạm vi, đối tượng và mức độ tác động đối với môi trường đất, nước, không khí, con người và sinh vật;

- Đánh giá sơ bộ về phạm vi, đối tượng và mức độ tác động đối với môi trường đất, nước, không khí, con người và sinh vật;

Xét xử vụ án hình sự cố ý gây thương tích

Tòa án nhân dân tỉnh vừa mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với hai bị cáo Vũ Đình Kiên, sinh năm 1984, trú tại xã Tam Quang (Vũ Thư) và Phạm Văn Ủy, sinh năm 1989, trú tại phường Quang Trung (thành phố Thái Bình) phạm tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại Điều 134, Bộ luật Hình

sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Kiên và Ủy được biết đến là đàn em của Nguyễn Xuân Đường (tức "Đường Nhuệ").

Theo nội dung cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, khoảng 23 giờ ngày 9/10/2012, tại sân vận động xã Hòa Bình (Vũ Thư), anh Nguyễn Cơ Thạch, sinh năm 1987, trú tại

xã Hòa Bình bị Vũ Đình Kiên và Phạm Văn Ủy dùng dao lăm lăm chém 47% sức khỏe. Ngày 20/10/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Vũ Thư ra quyết định trưng cầu giám định đối với anh Nguyễn Cơ Thạch về tỷ lệ tổn thương cơ thể nhưng anh Thạch từ chối để hòa giải

và nhận bồi thường 230 triệu đồng. Nhưng ngày 4/5/2020, anh Thạch có đơn gửi cơ quan điều tra để nghị xem xét, truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hai đối tượng Kiên và Ủy. Ngày 16/6/2020, Cơ quan điều tra thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Cố ý gây thương tích" quy định tại khoản 3 Điều 104 Bộ luật Hình sự đối với vụ việc này.

Căn cứ kết quả thẩm vấn và tranh tụng tại phiên tòa, trên cơ sở đề nghị của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và các chứng cứ có trong vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Văn Ủy 9 năm tù giam, Vũ Đình Kiên 6 năm tù giam. Được biết, Vũ Đình Kiên và Phạm Văn Ủy đang chấp hành hình phạt tù trong các vụ án khác.

P.V

HỘI NGHỊ TIẾP XÚC...

(Tiếp theo trang 1)

việc làm cụ thể nếu được bầu làm đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri thống nhất cao với chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời có nhiều ý kiến đóng góp chân tình, thẳng thắn và mong các ứng cử viên sau khi trúng cử sẽ thực hiện đúng chương trình hành động mình đã đưa ra. Tiếp thu ý kiến của cử tri, các ứng cử viên khẳng định đây sẽ là những nội dung quan trọng để tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động của mình trong suốt quá trình bầu cử cũng như sau khi trở thành đại biểu HĐND thành phố khóa tới.

* Sáng ngày 15/5, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải tổ chức hội nghị trực tiếp tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở đơn vị bầu cử số 1 và số 8.

Tại 2 điểm cầu UBND huyện, 16 ứng cử viên đã báo cáo chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 sẽ không ngừng nỗ lực trong công tác, tích cực đóng góp công sức, trí tuệ trong quá trình xây dựng và thực thi pháp luật, để xuất những cơ chế, chính sách sát thực tế, giải quyết tốt những vấn đề cấp bách cử tri quan tâm. Thông qua hội nghị giúp cử tri hiểu rõ hơn người ứng cử, trên cơ sở đó cân nhắc, lựa chọn, bầu những người đủ tiêu chuẩn làm đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đến ngày 15/5, Ủy ban MTTQ huyện Tiên Hải đã tổ chức thành công hội nghị trực tiếp tiếp xúc cử tri với 63 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở 8 đơn vị bầu cử.

TUYÊN TRUYỀN BẦU CỬ...

(Tiếp theo trang 1)

quyền, nghĩa vụ của mình khi tham gia bỏ phiếu bầu cử. Ủy ban bầu cử xã Hồng Tiến đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa Lán đến trực tiếp các tàu neo trú trong khu neo đậu tàu thuyền tại cồn Vành, xã Nam Phú (Tiên Hải) để phát tờ rơi, tuyên truyền các văn bản liên quan đến công tác bầu cử, đồng thời vận động gia đình các ngư dân sắp xếp thời gian, công việc trở về địa phương thực hiện quyền bầu cử vào ngày 23/5/2021. Đây là đợt phối hợp tuyên truyền thứ ba cho ngư dân xã Hồng Tiến neo trú trong khu neo đậu tàu thuyền tại cồn Vành.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Cửa Lán đã tổ chức cho các chủ tàu ký cam kết phòng, chống dịch Covid-19, xã Hồng Tiến phát khẩu trang cho ngư dân.

TỔNG THU NỘI ĐỊA...

(Tiếp theo trang 1)

tăng 37,5% so với cùng kỳ), thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (đạt 69,6% dự toán với số thu 50,8 tỷ đồng, tăng 57,3% so với cùng kỳ), thu thuế công thương nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh (đạt 36,6% dự toán với số thu hơn 567 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ).

Để có được kết quả đó, ngay từ đầu năm, ngành Thuế đã triển khai quyết liệt các giải pháp thu với mức tiêu thụ đúng, thu đủ và thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước. Thời gian tới, người nộp thuế trên địa bàn tỉnh sẽ được gia hạn nộp thuế, tiến thuế đất năm 2021 theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP của Chính phủ nên sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thu ngân sách của toàn ngành. Do đó, để tăng thu cho ngân sách nhà nước, thời gian tới, ngành Thuế chú trọng thực hiện công tác quản lý và cưỡng chế nợ thuế, kiên quyết thực hiện cưỡng chế nợ thuế đối với các khoản nợ thuế dài hạn, chầy y, hạn chế nợ mới phát sinh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong đó tập trung vào các lĩnh vực rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có giao dịch liên kết, chuyển nhượng vốn, doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá...

92% DIỆN TÍCH...

(Tiếp theo trang 1)

Đến ngày 14/5, diện tích lúa xuân đã trở đạt 70.100ha, bằng 92% diện tích gieo cấy, trong đó huyện Hưng Hà có diện tích lúa trở đạt 100%.

Giai đoạn này ruộng phải được giữ nước để thuận lợi cho lúa trở bông phơi màu và phòng, trừ sâu bệnh cuối vụ đạt hiệu quả. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật khuyến cáo nông dân theo dõi, phun phòng, trừ sâu đục thân hai chấm, sâu cuốn lá nhỏ ở những vùng có mật độ sâu cao trên diện tích lúa trở sau ngày 15/5. Ngoài ra, cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của rầy lúa 3, thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời, phun trừ cho diện tích lúa có mật độ rầy trên 1.500 con/m² trở lên khi rầy ở tuổi 1 đến tuổi 3.

NGÂN HUẤN

Tặng quà thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn



Hội đồng Đội huyện Vũ Thư tặng quà đội viên có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vũ Hội.

Kỷ niệm 80 năm thành lập Đội Thiếu niên tiên phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021), Hội đồng Đội huyện Vũ Thư tổ chức đi thăm, động viên, tặng quà các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn.

Hội đồng Đội huyện đã trao 10 suất quà với tổng trị giá 6 triệu đồng cho các em thiếu niên, nhi đồng có hoàn cảnh khó khăn của các liên đội trường học trên địa bàn huyện. Dù có hoàn cảnh khó khăn nhưng các em đều là học sinh chăm ngoan, nhiều em đạt thành tích cao trong học tập.

KUẬN PHƯƠNG